



วิสัยทัศน์

จัดซื้อและซัพพลายเชน Purchasing & Supply Chain Vision

ฉบับที่ 164 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 - มีนาคม 2555 / สำหรับผู้สนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

แก้ไขข้อบกพร่อง

ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555

ครั้งนี้จะมีการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 25. ว่าด้วยเรื่องวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมจากสองปี เป็นสามปี และในวันเดียวกันนี้สมาคมได้รับเกียรติจากผู้บรรยายอันทรงคุณวุฒิซึ่งมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ให้กับสมาชิกทุกท่าน

ขอเชิญท่านสมาชิกลงทะเบียนสำรองที่นั่งดังรายละเอียดที่แจ้งมาโดยเร็ว หากสมาชิกท่านใดลงทะเบียนแล้วไม่สามารถมาร่วมงานได้ โปรดแจ้งยกเลิกมายังสมาคมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อมิให้สมาคมต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนของท่านเป็นการสูญเปล่า

คณะกรรมการสมาคมฯ



โดย คุณอนิษฐ์ สมิตะพินทุ
Adv.Cert. PSCMT (ITC)

รู้จัก Link หรือยัง...

ปลายปี 2554 ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัย ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาคการผลิต อุตสาหกรรม การบริการ ตลอดจนระบบขนส่งอย่างมาก

Supply Chain "วิสัยทัศน์จัดซื้อ"ของสมาคมฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้เรามาพบกันช้าออกไป ในระหว่างวิกฤตการณ์นี้นักบุญกรุง สมาคมฯ ก็ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะเป็นตัวกลางประสานงานช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยในด้านข้อมูลการซื้อสินค้าต่าง ๆ

สมาชิกบางท่านมีแหล่งซื้อกระสอบทราย น้ำดื่ม เรือ บิมน้ำ Warehouse ไล่ไปจนถึงพลาสติกที่ใหญ่ขนาดห่อเป็ยนโนได้ทั้งตัว ก็ช่วยกันแจ้งมายังสมาคม และให้สมาคมเป็นศูนย์กลางให้สมาชิกท่านอื่น ๆ โดยใช้ Website เป็นสื่อกลาง

สำหรับด้านสังคม เราได้ช่วยเหลือสังคม โดยเจ้าหน้าที่และกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมกันบริจาคเลือดให้สภากาชาดในภาวะที่เลือดขาดแคลนอย่างหนัก

มีอีกสิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส คือการริเริ่มทำ Newsletter ในรูปแบบ E magazine เราได้ตั้งชื่อว่า Link เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกและต้องการจะเป็น Link ระหว่างสมาคมกับสมาชิก และเป็น Link ระหว่างบรรดาสมาชิกด้วยกัน และหากเป็นไปได้ก็จะต้องเป็น Link ระหว่างสมาคมและสังคมอันจะเป็นประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของสมาคม อีกชั้นหนึ่ง

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้สมาชิกได้รับข่าวสารและความรู้ด้านการบริหารงานจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน อย่างต่อเนื่อง และในรูปแบบของ electronics จะทำให้เราได้ติดต่อกันเร็วขึ้น ใกล้ชิดกันมากขึ้น คณะผู้จัดทำก็ขอคำติชม และขอแรงใจจากทุกท่านด้วย

หากสมาชิกที่ยังไม่ได้ยินยอม "Link" ก็สามารถมา Download ได้จาก website และหากเห็นว่ามิประโยชน์ ต้องจะเผยแพร่ไปยังเพื่อนสนิทมิตรสหาย หรือแม้กระทั่งต่อซัพพลายเออร์ ท่านก็เพียงแค่แนะนำให้รู้จัก Website สมาคม (www.pscmt.or.th) พวกเขาก็สามารถมา Download ได้ทั้งในฉบับนี้และฉบับต่อ ๆ ไป

สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก ก็เชิญมาลงทะเบียน update ข้อมูลใน Website ของสมาคม เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อและรับข่าวสารทาง electronic ของสมาคมซึ่งนับวันก็จะมีข้อมูลที่ทันสมัย นำไปใช้ในการทำงานได้ ส่งให้ท่านมากขึ้น แต่ถ้าท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก แต่ต้องการรับข่าวสารก็เชิญมาลงทะเบียนรับข่าวสารได้ ฟรี เหมือนกันครับ แต่ต้องมากรอกในส่วนของผู้สนใจรับข่าวสาร เรายังมีข่าวสารข้อมูลส่งไปให้คุณกัน ฟรี ๆ แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าการร่วมกิจกรรมบางกิจกรรม สมาคมสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกของสมาคมเท่านั้น